

Số: /SYT-TCCB
V/v giới thiệu Video clip giao lưu
mô hình, gương điển hình tiên tiến
Quý II/2023

Đồng Tháp, ngày tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Thành viên Khối thi đua ngành Y tế

Tiếp nhận Công văn số 1807/SNV-TĐKT ngày 06/7/2023 của Sở Nội vụ về việc giới thiệu Video clip giao lưu mô hình, gương điển hình tiên tiến Quý II/2023.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị truy cập Trang Thông tin điện tử của Hội đồng TĐ-KT Tỉnh, tại địa chỉ: <https://hdtckt.dongthap.gov.vn>, mục *Điển hình tiên tiến để tải Video clip giới thiệu gương ĐHTT trong phong trào thi đua “Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở”* để tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình, đồng thời triển khai trong công chức, viên chức và người lao động xem và đặt câu hỏi giao lưu với gương ĐHTT nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, giao lưu và nhân rộng gương ĐHTT, tạo sự lan toả trong cộng đồng, xã hội thông qua phong trào thi đua của Ngành.

(Kèm theo Phụ lục tóm tắt thành tích mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” của Sở Nội vụ).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng chuyên môn;
- Trang Web Sở;
- Lưu: VT, TCCB.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lâm Thị Ngọc Kim

Phụ lục
TÓM TẮT THÀNH TÍCH
MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA
“THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ”

(Kèm theo Công văn số: 1807 /SNV-TĐKT ngày 06 tháng 7 năm 2023 của Sở Nội vụ)

I. MÔ HÌNH

1. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Phường 4, thành phố Cao Lãnh

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tại đơn vị Phường 4 được Đảng uỷ quan tâm, giám sát chặt chẽ việc thực hiện; Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ của Phường phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, ban nhân dân các khóm tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc sinh hoạt chi, tổ hội và tổ nhân dân tự quản,... để công khai lấy ý kiến những nội dung dân được biết, được bàn và quyết định,... liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và nghĩa vụ thực hiện của mình trên địa bàn Phường.

- Công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được triển khai rộng rãi đến người dân, tuyên truyền nhân dân đăng ký hồ sơ trực tuyến, hạn chế đi lại nhiều lần; UBND Phường triển khai thực hiện hiệu quả mô hình “Số hóa dữ liệu công dân”,...

- Công tác đối thoại với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền được tổ chức thực hiện nghiêm túc, Bí thư Đảng uỷ thực hiện tiếp công dân định kỳ 2 lần/tháng. Tổ chức hội nghị Bí thư Đảng uỷ tiếp xúc với nhân dân 2 lần/năm. Nhìn chung, các ý kiến được Bí thư Đảng uỷ tiếp thu và giải đáp tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; quan tâm thực hiện hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022, hội đồng hòa giải của Phường đã tiếp nhận và hòa giải thành đạt tỷ lệ 100%. Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng duy trì thực hiện thường xuyên, đáp ứng nhu cầu thực tế những nội dung, công việc thuộc Phường quản lý.

- Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức: Công đoàn phường phối hợp với UBND Phường tổ chức thực hiện nghiêm túc, đề ra chỉ tiêu, định hướng các nội dung thực hiện trong năm và công khai lấy ý kiến của cán bộ, công chức về quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý trang thiết bị làm việc hiệu quả, tiết kiệm, các quy định về sử dụng kinh phí, công khai tài chính, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đề bạt cán bộ,...

2. Sở Xây dựng: Thường xuyên quán triệt đến công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở tham gia học tập và thực hiện nghiêm những quy định, quy chế của cơ quan; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Chỉ thị số 02/CT-UBND, ngày 22/01/2021 của UBND

Tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; quan tâm công tác kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch số: 2562/KH-SXD, ngày 24/10/2022 của Sở Xây dựng, đạt tỷ lệ 100%.

- Công tác CCTTHC được Sở thực hiện hiệu quả: Niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công Tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở (đã thực hiện công khai 34/34 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền). Tổ chức rà soát 49/49 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và cấp huyện, đạt tỷ lệ 100%; qua rà soát, đã đề nghị đơn giản hóa 12/41 TTHC, chiếm tỷ lệ 29%, vượt chỉ tiêu của UBND Tỉnh giao (chỉ tiêu Tỉnh giao là 15%). Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định, bố trí phòng tiếp dân và công khai nội quy tiếp công dân tại trụ sở làm việc của Sở; thường xuyên theo dõi, trả lời các ý kiến của tổ chức, công dân, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở thông qua Zalo, Facebook của Sở Xây dựng. Nhìn chung, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng trình tự, thời gian pháp luật quy định.

- Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 theo đúng quy định tại Hướng dẫn số 670/HD-SNV-CDVC, ngày 01/4/2020 giữa Sở Nội vụ và Công đoàn Viên chức Tỉnh; ban thanh tra nhân dân được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầy đủ chức năng giám sát theo quy định (định kỳ hàng tháng, ban thanh tra nhân dân thực hiện đầy đủ việc kiểm quỹ tiền mặt của Sở Xây dựng).

- Sở Xây dựng duy trì thực hiện hiệu quả mô hình: “Hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản, chủ trương của Tỉnh và Trung ương trong lĩnh vực xây dựng thông qua Nhóm zalo của ngành Xây dựng”. Trong năm 2022, đã thực hiện tuyên truyền được trên 100 văn bản của Trung ương, của Tỉnh và Sở Xây dựng; trả lời, hướng dẫn được khoảng hơn 25 ý kiến, câu hỏi của các doanh nghiệp. Đây là cách làm mới nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật của Sở Xây dựng; thông qua việc tuyên truyền tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận kịp thời các quy định mới về lĩnh vực xây dựng, góp phần đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

II. ĐIỂN HÌNH

1. Ông Bùi Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Định Yên, huyện Lấp Vò

- Với vai trò là Bí thư Đảng ủy xã, bản thân tích cực và gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ được giao và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo, kiểm tra Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ xã xây dựng kế hoạch thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nghiêm túc, hiệu quả theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” bằng nhiều hình thức phù hợp. Từ đó, nhiều chủ trương của địa phương hoặc ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri được nhân dân bàn và thống nhất cao tại các cuộc họp như: Xây dựng các công trình cầu, đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi công cộng, ...được người dân đồng

tình, tự nguyện đóng góp từ 40% đến 100% kinh phí cùng với ngân sách nhà nước đầu tư thực hiện. Đến nay, với phương thức trên, địa phương đã thực hiện được 05 công trình, với tổng kinh phí trên 62 tỷ đồng, trong đó nhân dân địa phương đóng góp trên 24 tỷ đồng.

- Lãnh đạo UBND thực hiện giải pháp hiệu quả để phát huy quyền làm chủ, tránh tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà trong nhân dân, nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục duy trì thực hiện mô hình hiệu quả như mô hình “Nụ cười công sở” với phương châm 6 biết “biết chào, biết cười, biết lắng nghe, biết hướng dẫn, biết xin lỗi” gắn với việc “trọng dân, sát dân, gần dân” đề cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ luôn thể hiện tinh thần, trách nhiệm, ý thức tôn trọng nhân dân, ...

- Thực hiện công tác đối thoại, tiếp dân đúng quy định và phối hợp giải quyết dứt điểm, thỏa đáng, đúng pháp luật, thẩm quyền đối với các khiếu nại, những vấn đề bức xúc trong nhân dân.

2. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Hiệu Trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Đồng Tháp

- Với vai trò là Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ sở cá nhân thường xuyên có những chỉ đạo nhằm tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ; chỉ đạo minh bạch, công khai đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách; củng cố, xây dựng, hình thành nền nếp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các nội dung công tác của Trường; phát huy quyền làm chủ của viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh với những biểu hiện mất dân chủ và tiếp thu góp ý của viên chức, người lao động.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban hàng tháng. Tổ chức tốt buổi đối thoại giữa Ban Giám hiệu với học sinh, sinh viên; thông tin phổ biến đến viên chức, người lao động và sinh viên qua Email nội bộ hoặc các hình thức phù hợp khác. Tích cực giải quyết kịp thời, đúng quy trình, hợp lý, hợp tình đối với những nội dung khiếu nại, thắc mắc, kiến nghị, đề xuất của viên chức, người lao động và sinh viên của trường. Kiên quyết đấu tranh chống những hiện tượng bè phái, mất đoàn kết, cửa quyền, quan liêu và những hoạt động khác vi phạm dân chủ, kỷ cương, nền nếp trong Trường. Bảo đảm thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị được ban hành, ...

- Thường xuyên liên hệ, phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn của Tỉnh nhằm kịp thời tiếp nhận, cập nhật các thông tin và quy định mới về thực hiện dân chủ tại đơn vị; tham mưu Hiệu trưởng những biện pháp tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các chủ trương của Tỉnh. Chỉ đạo các phòng, khoa, trung tâm trực thuộc Trường tổ chức triển khai đầy đủ các quy định về việc thực hiện dân chủ trong các hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích của viên chức, người lao động; tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, khoa, trung tâm với các tổ chức đoàn

thể nhằm đảm bảo hoạt động tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện được đầy đủ các đối tượng và đồng bộ trong các hoạt động.

- Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, nghiên cứu cập nhật quy định mới làm cơ sở góp ý kiến sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của Trường nhằm phát huy tối đa quyền dân chủ của mỗi cá nhân.

3. Ông Lê Minh Thuận, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sao Mai

- Tích cực tham gia lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận có liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt việc công khai tình hình, kết quả sản xuất kinh doanh bằng nhiều hình thức. Tham mưu Ban Giám đốc công khai những nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được biết, bàn, quyết định và có ý kiến trước khi ban hành, cụ thể: nội quy lao động, thang bảng lương, thỏa ước lao động tập thể, việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, ...

- Tích cực tham mưu Ban Giám đốc công ty phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện cho Công đoàn Công ty hoạt động hiệu quả, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy quyền làm chủ, khuyến khích và tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao nhận thức, nhất là những quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình, các kỹ thuật nghiệp vụ bảo đảm an toàn vệ sinh lao động,... để góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững theo phương châm “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

- Bản thân đạt nhiều thành tích tốt và tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ cả chuyên môn và phong trào, nhất là trong triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại đơn vị./.